

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ผู้มาประชุม

1.	รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	ประธาน
2.	รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ	กรรมการ
3.	รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4.	รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
5.	รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์	กรรมการ
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร	หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
7.	รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา	ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำ	กรรมการ
8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์	กรรมการ
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ	กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก	
10.	นายภุชงค์ชัย แก้วสกุลธรรม	ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางวีณา ร่องเมือง	หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่	ผู้ช่วยเลขานุการ
----	-------------------	---------------------------------	------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้ผู้เข้าประชุมรายงานตนเอง จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

ประธานให้ผู้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม <https://kku.world/s3zwz> ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 1 แก้ไข ที่ประชุมเห็นชอบ เป็น ที่ประชุมรับทราบ เมื่อได้แก้ไขตามข้อความข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

2 2.1 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการสืบเนื่องเรื่องการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ว่าจะสามารถ
รวมกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ได้หรือไม่ ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ไปศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 พบว่ามีจำนวน 259 หน่วยกิต และโครงสร้างของ
หลักสูตรประกอบด้วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 20 หน่วยกิต

8 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 223 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10 ในส่วน of นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สามารถมีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้ แม้ไม่ผ่านเกณฑ์การขึ้นชั้นคลินิก ก็อนุโลมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
12 รายวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะในชั้นคลินิกได้ โดยต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

14 หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ จำนวน 85 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

16 ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปในปีการศึกษา 2568 คณะสัตวแพทยศาสตร์ก็สามารถ
ปรับให้เป็นแนวทางเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ได้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว หากคณะจะปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
18 บัณฑิตก็จะมีผลกระทบกับนักศึกษาปัจจุบันได้ จึงมีความเห็นว่าจะให้คงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตไว้จนกว่าจะ
มีการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้น

20 **มติ ที่ประชุมให้คงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตไว้จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร**

22 2.2 การจัดทำร่างโครงสร้างการบริหารวิชาการ

ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สืบเนื่องเรื่อง
24 การจัดทำร่างโครงสร้างการบริหารวิชาการว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิชาการ แต่เนื่องจากมีบุคลากรตอบมาเพียง 19 ท่าน จึงต้องการสำรวจ
26 ความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจากการสำรวจแล้ว จะได้นำเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ อีกครั้งหนึ่ง

28 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

30

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2 3.1 การแนบรายงานผลการประเมินรายวิชาพร้อมรายงานการประเมินภาระงานประจำปี

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นการแนบรายงานผลการประเมินรายวิชา ว่าตามมติของคณะกรรมการวิชาการในครั้งที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอว่าควรนำความคิดเห็นของนักศึกษาที่ประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาในระบบทะเบียน แจ้งให้อาจารย์อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ท่านนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอาจารย์หลายๆ ท่านอาจไม่ได้เข้าดูจากระบบโดยตรง และในส่วนของ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี อาจารย์ควรแนบผลการประเมินรายวิชาเพื่อประกอบการประเมินด้วย จึงได้นำประเด็นดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ซึ่งการประเมินการสอนนั้นมีทั้งประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอน โดยวัตถุประสงค์คือต้องการให้อาจารย์นำความคิดเห็นของนักศึกษาไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการแนบผลการประเมินรายวิชาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้น ควรเป็นการขอความร่วมมือก่อน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดให้อาจารย์ต้องแนบผลการประเมินรายวิชาประกอบ ทั้งนี้ ให้นำขั้นตอนดังกล่าวเข้าสู่การประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินสายวิชาการในครั้งถัดไป โดยในส่วนของ การประเมินผู้สอนนั้น ให้ฝ่ายวิชาการทำเป็นหนังสือถึงอาจารย์เป็นรายบุคคล โดยคณบดีเป็นผู้ลงนาม

16 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

18 3.2 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในประเด็นการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ว่า ตามวาระการประชุมจะนำเสนอประเด็นนี้เพื่อให้ที่ประชุมทราบ แต่เนื่องจากการปรับแผนการรับนักศึกษาเข้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบที่	โครงการ	แผนรับ	สมัคร	เรียกสัมภาษณ์	แจ้งรับ
1	เด็กติวที่เรียน	13	594	111	20
	โครงการบุตรเกษตรกร	3	72	24	13
	โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์	3	12	9	4
	โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์	3	12	5	4
	โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน	3	-	-	-
	รวม 5 โครงการ		25		

2	โควต้า	35			35
3	Admission มข.	2			2
	รับร่วมกับ กสทพ.	10			10
	รวมรับทั้ง 3 รอบ	72			88

2 ซึ่งตามแผนการรับเดิมนั้น จะรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 72 คน แต่เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลจาก
คณบดีว่าคณะมีแผนจะรับอาจารย์เพิ่มอีกจำนวน 5 อัตรา จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนรับนักศึกษา เพื่อให้
4 สอดคล้องกัน ซึ่งประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ให้ไว้กับภาควิชาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร์จะรับนักศึกษาได้จำนวน 82 คน แต่ในทางปฏิบัติรับจริงแค่ 72 คน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก
6 จำนวนอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ที่จะรับเพิ่มอีก 5 ตำแหน่งแล้ว คณะมีศักยภาพในการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้
กรอบกับเหตุผลเรื่องโรคระบาดต่างๆ ที่ต้องลดค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา ทำให้รายได้คณะลดลง การรับนักศึกษา
8 เพิ่มจึงสมเหตุสมผล ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจำนวนการรับเข้านักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพได้สอบถามว่า ถ้ารับนักศึกษาจำนวน 82 คนตามที่
10 แจ้งกับภาควิชาคณบดีไว้ อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ยังมีความสมดุลตามเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากำหนด
หรือไม่ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่ายังอยู่ในสัดส่วน 1:8 ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งว่าถ้ามีการรับนักศึกษา
12 ตามจำนวนใหม่ ก็จะต้องเตรียมการในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย

14 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา เสนอความคิดเห็นว่า จากข้อมูลเดิมที่รับนักศึกษา จำนวน 72 คนนั้น
มีสาเหตุมาจากการยุติการรับนักศึกษาในโครงการพิเศษ และต้องการรวมนักศึกษาเป็น Sec. เดียวเพื่อให้อาจารย์มี
16 เวลาในการทำงานวิจัยหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ การรับนักศึกษาเพิ่มเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน และจะ
กระทบกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน จึงควรรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพราะถ้ารับนักศึกษา จำนวน
18 82 คนหรือ 88 คน ก็จะต้องแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 Sec. เช่นเดิม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน
สอนโดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อริฎุ จันทร์ลุน เห็นด้วยกับรองศาสตราจารย์
20 นฤพนธ์ คำพา จึงเสนอให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ความเห็นว่า อุปกรณ์ต่างๆ หรือขนาดห้องเรียนที่คณะ
22 จัดเตรียมไว้ มีเพียงพอสำหรับนักศึกษาจำนวน 72 คน แต่ถ้ามีนักศึกษาตกหล่นจากปีอื่นมาร่วมเรียนด้วย ก็จะมี
ปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอและห้องคับแคบ แต่ที่ในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
24 สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องแบ่งกลุ่มเรียน ในกรณีที่จะรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 72
คน ก็ต้องแบ่ง Sec. เพิ่ม เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับอาจารย์มากเกินไป และการขออัตราอาจารย์เพิ่ม
26 นั้น ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้รับแน่นอนหรือไม่ ซึ่งประธานแจ้งว่าอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้
รับทราบปัญหาการขาดอัตรากำลังจากการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ของคณะแล้ว

2 รองศาสตราจารย์ณฤพณ์ คำพา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการบูรณาการซึ่งแต่เดิมมีแผน
จะรับจำนวน 3 คนนั้น เหตุใดจึงรับเพิ่มถึง 13 คน ซึ่งประธานได้ให้ข้อมูลว่าจากการสัมภาษณ์ร่วมกับกรรมการ
4 เห็นว่านักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจที่จะศึกษาในวิชาชีพสัตวแพทย์ กอปรกับได้เล็งเห็นถึงแนวทางที่จะ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองของนักศึกษาในกลุ่มนี้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย หรือแหล่งฝึกงาน จึงต้องการให้
6 โอกาสกับนักศึกษาในกลุ่มนี้ อีกทั้ง นักศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียนนั้น เป็นนักศึกษาที่มีโอกาสสูงกว่า ไม่นับว่า
จะมารายงานตัวครบตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่ จึงต้องมีการรับนักศึกษาในกลุ่มนี้เพิ่มเติม ซึ่งรองศาสตราจารย์ สายใจ
8 กองเพชร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้เล็งเห็นศักยภาพของนักศึกษาในกลุ่มนี้ และถ้าพิจารณาถึงผลการเรียน ก็ไม่ต่าง
จากโครงการเด็กดีมีที่เรียนเท่าใดนัก

10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากจำนวนการรับเข้าตามแผนนั้น ได้แจ้งสำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จากจำนวนที่รับเพิ่มเติมขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการ
12 สละสิทธิ์ของนักศึกษาโครงการเรียนดีมีที่เรียน ซึ่งตามสถิติแล้วมีการสละสิทธิ์เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งที่
ประชุมได้อภิปรายและพิจารณาแล้ว จึงมีมติดังนี้

- 14 1. ให้รับนักศึกษาได้ไม่เกิน 80 คน ในปีการศึกษา 2565
2. ไม่เรียกลำดับสำรองเพิ่ม เพื่อให้จำนวนการรับเข้าไม่เกินตามข้อ 1

16 **มติ ที่ประชุมเห็นชอบ**

18 3.3 การเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่มูลนิธิส่งเสริม
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา
เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้มีหนังสือมาถึงคณะสัตวแพทยศาสตร์
22 เพื่อให้เสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับ
รางวัลเป็นแนวทาง ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

24 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ดังนี้

- 26 1. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

3.4 การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่กองบริหารงาน
คณะมีภารกิจในการสนับสนุนพันธกิจของคณะให้เป็นที่ไปด้วยความราบรื่น แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
4 มีสภาพเก่า กองบริหารงานคณะจึงได้สำรวจอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่างานแผนและประกันคุณภาพ มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อายุงานเก่าที่สุด ในปี 2550 – 2557 กอปรกับคณะมีนโยบายให้บุคลากรได้เรียนรู้โปรแกรม Power Bi ซึ่งมีความ
6 จำเป็นในการรายงานผลข้อมูลกับผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นต้องขอให้พิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จำนวน
5 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 135,780 บาท ดังนี้

8 1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของภารกิจแผนและประกันคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ซื้อในปีงบประมาณ 2551 และ 2556 ตามลำดับ

10 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจาก
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวมาตั้งแต่ต้น ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่อยู่บน
12 โต๊ะทำงานนั้นเป็นเครื่องประจำห้องเรียนที่ยืมมาใช้ แต่ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากยังไม่ได้ลงโปรแกรมให้พร้อมในการทำงาน
จึงเห็นสมควรคืนเครื่องไปประจำห้องเรียนเช่นเดิม

14 3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของภารกิจด้านพัสดุ จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากมีสภาพเก่า เป็นอุปสรรคใน
การใช้งาน KKUFMIS โดยเป็นเครื่องที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2550 และ 2556 ตามลำดับ

16 ในการนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของกองบริหารงานคณะว่า
ควรจะทำเป็นแผนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเก่าหรือชำรุด และลักษณะการทำงานประเภทใดที่
18 ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ในส่วนของโปรแกรม Power BI นั้น สมควรให้มีการจัดอบรมแก่บุคลากรที่
จำเป็นต้องใช้เสียก่อน

20 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ภารกิจด้านพัสดุจำนวน 2 เครื่องก่อน โดยมีราคาเครื่อง 21,900 บาท รวมเป็น 43,800 บาท เนื่องจากมีความ
22 จำเป็นต่อการใช้งาน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของภารกิจด้านพัสดุ จำนวน 2 เครื่อง

24

26

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2 4.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

4 <https://kku.world/6ij08> ดังนี้

4.1.1 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้คณะร้อยละ 10 และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10

2) ขอให้คณะกรรมการเรียนการสอนในคณะ onsite เท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

10 3) กำลังจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อีก 10,000 ชุด รวมเป็น 20,000 ชุด

4.1.2 วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ได้เนิมนการจัดประชุม

12 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาพยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สัตวแพทย์สาธารณสุข และ
เตรียมดำเนินการจัดฝึกอบรมและจัดหาวิทยากรใน เรื่องหลักสูตรการใช้พีชกัญชาการสัตวแพทย์

14 4.1.3 ภาควิชาพยาธิประชุมร่วม AVSBN Secretariate Office, VCT ได้ดำเนินการเลือกประธาน
SEAVSA คนใหม่ ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.คงศักดิ์ เทียงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

18 4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสัตวแพทยสภา

ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ จากการประชุมสัตวแพทยสภาให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด
20 ตามเอกสารประกอบการประชุม <https://kku.world/6ij08> ดังนี้

4.2.1 คณะทำงานประสานองค์การวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภายใต้วสัตวแพทยสภา ประกอบด้วย

22 1) กรมการสัตว์ทหารบก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

24 3) สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

4) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

26 5) สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

6) สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร

28 7) สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง

8) สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์น้ำ

30 9) สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

10) สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

11) สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

12) ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

13) สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14) สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15) สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16) สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4.2.2 สัตวแพทย์สภา ได้ร่างประกาศ หลักสูตรการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ แล้ว

4.2.3 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ได้พิจารณาร่าง

1) คู่มือประกอบเกณฑ์ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ที่ ศ.ป.สพ.-สพ.สภ.209/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เกณฑ์วิธีการสอบ จำนวนข้อสอบ สัดส่วนข้อสอบ ระบบรองรับการเตรียมสอบภาคปฏิบัติ

2) ผลสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยไม่มีผู้ผ่านหมวด 2 ผ่านหมวด 3 ร้อยละ 31.2 ผ่านหมวด 2 และ 3 ร้อยละ 52.7 ไม่ผ่านทั้ง 2 หมวด ร้อยละ 16.1

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.3 รายงานงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม <https://kku.world/enxen>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.4 สรุปผลการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ขึ้นชมยินดีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ขึ้นชมยินดีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่าบุคลากรค่อนข้างพอใจ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี กับดีมาก และที่บุคลากรมีความประทับใจคือพิธีทำบุญตักบาตร การมีของขวัญให้แก่บุคลากรทุกคน และมีรางวัลใหญ่เป็นทองคำจากคณะผู้บริหาร ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าการจัดการครั้งต่อไปควรมีทองคำให้มากกว่านี้ และช่วงเวลาในการดำเนินการในปีนี้นั้นเน้นความ

กระชับ ซึ่งบุคลากรบางส่วนต้องการให้จัดในช่วงวันหยุด ซึ่งจะนำไปพิจารณาในการจัดครั้งต่อไป โดยมี
2 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม <https://kku.world/5gimy>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.5 ผลการวิจัยตีพิมพ์และการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2564

6 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการวิจัยตีพิมพ์และการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2564 เทียบกับปี พ.ศ. 2563 โดยจำแนกเป็น

8 จำนวนผลงานตีพิมพ์

จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์ประจำ

10 จำนวนครั้งที่อ้างอิง

จำนวนครั้งที่อ้างอิงต่ออาจารย์ประจำ

12 พบว่ามีจำนวนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกรายการ

14 ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 51 เรื่อง จากอาจารย์ทั้งหมด
68 คน คิดเป็น 0.75 เรื่องต่อคนต่อปี และในส่วนของอ้างอิงได้จำแนกเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบประกอบการประชุม <https://kku.world/8m7tu>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.6 ครุภัณฑ์ CCU และคลินิกผิวหนัง

18 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ
20 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของบริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงคลินิกโรคผิวหนังจำนวน 2 แส่นบาท นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เข้า
22 CCU เพิ่มเติมอีก 3 แส่นบาท ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ได้สำรวจความต้องการในการใช้ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม <https://kku.world/vbs5f>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.5 เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนธันวาคม 2564 มีเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยการเวียน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1) การสำเร็จการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของนางสาวอังวรา นิหะ รหัสนักศึกษา
583180116-0 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม <https://kku.world/k7z87>

2) การรับรองเกรดระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชา

VM061101 Principles of Animal Welfare

716133 Principles of Animal Welfare

716412 Vet. Epidemiology and Preventive Med.

ที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม <https://kku.world/k3dkf>

3) เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ของนายสมพงษ์ หอยสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ รหัสนักศึกษา 597180007-2 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม <https://kku.world/tcvra>

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรฎุ จันทรลุน ได้สอบถามว่าในการเวียนเพื่อขอมติ นั้น เมื่อมีมติเกินกึ่งหนึ่ง
แล้ว แต่ยังเวียนคณะกรรมการไม่ครบทุกคน จะยุติการเวียนหรือไม่ ซึ่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า ตามปกติจะ
เวียนให้คณะกรรมการลงมติทุกท่าน ยกเว้นแต่กรรมการท่านนั้นจะติดภารกิจ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรฎุ จันทรลุน
มีความเห็นว่าให้เสนอกรรมการทุกท่านเพื่อลงมติด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 รางวัลอาจารย์ต้นแบบ

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอชื่อ
อาจารย์เพื่อขอรับรางวัลต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2565 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี
มติเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญวงค์ เป็นลำดับที่ 1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
เป็นลำดับที่ 2 โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการทาบตามลำดับที่ 1 ก่อน หากลำดับที่ 1 ไม่ประสงค์จะเข้าสู่
กระบวนการให้ทาบตามลำดับที่ 2 ต่อไป

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

5.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์

2 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU ในราคา 33,900 บาท เพื่อติดตั้งในห้องพักผู้ช่วยสัตวแพทย์ ที่ย้ายจากชั้น
4 2 ชั้นไปอยู่ที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาล เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ชั้น 2 ในการทำคลินิกพิเศษ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศที่ชั้น 4 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ช่วยสัตวแพทย์หมุนเวียนกันไปพัก โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
6 ประกอบการประชุม <https://kku.world/tljhn>

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

8

5.3 ขั้นตอนการรับชุดตรวจ ATK ของมหาวิทยาลัย

10 ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการรับชุด
ตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ ไว้สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยคณะได้ทำบันทึกขอความ
12 อนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK จากมหาวิทยาลัย จำนวน 500 ชุด ซึ่งผู้ที่จะขอเบิกชุดตรวจ ต้องทำแบบสำรวจความ
เสี่ยงตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเสียก่อน โดยการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
14 หมอพร้อม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม <https://kku.world/82n9o> ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ออกนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ทำบันทึกสอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเพื่อทราบแนวปฏิบัติที่
16 ชัดเจนแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

18

5.4 การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร ว.ว. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

20 ในส่วนของบุคคลภายนอก

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ทหารเรือที่ประชุมเกี่ยวกับการรับสมัคร
22 นักศึกษาหลักสูตร ว.ว. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในส่วนของบุคคลภายนอกกว่าจะมีแนวทางใน
การกำหนดค่าใช้จ่ายในหลักสูตรอย่างไร โดยในส่วนของบุคลากรภายในนั้น จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
24 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการอยู่แล้ว ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งว่า ได้มีการหารือใน
คณะกรรมการหลักสูตรแล้ว โดยบุคคลภายนอกจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเองทั้งหมด แต่ในส่วนของค่าครองชีพนั้น
26 นักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานเป็น Clinician โดยมีค่าครองชีพตอบแทนจำนวน 12,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ รอง
คณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ขอไปศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการให้นักศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็น Clinician ก่อนว่า
28 จะดำเนินการเบิกจ่ายอย่างไร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

30

